

**PHÁT BIỂU TIẾP XÚC CỬ TRI ĐẠI BIỂU
HĐND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026**

Họ và tên: Trần Thế Đạt

Đơn vị bầu cử: Số 02

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể phường Ngô Quyền và Phú Thịnh

- Kính thưa toàn thể các ông các bà, các bác là đại diện cử tri của các khu phố, tổ dân phố trên địa bàn phường Ngô Quyền và Phú Thịnh

- Thưa toàn thể hội nghị

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND Hôm nay UBMTTQ thị xã Sơn Tây cùng UBND phường Phú Thịnh phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri để những người ứng cử ĐB HĐND Thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026 gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại phường để vận động các cử tri ủng hộ trong đợt bầu cử HĐND thị xã nhiệm kỳ tới.

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời kính chúc các các cụ, các ông, các bà, các đồng chí cùng toàn thể cử tri về dự hội nghị hôm nay luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống

Sau đây cho phép tôi tự giới thiệu tóm tắt về bản thân và gia đình của mình:

Họ và tên của tôi: Trần Thế Đạt

Sinh năm: 1975

Quê quán: Xã Cổ Đô Huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

Thường trú: 187 c Phùng Khắc Khoan P Quang Trung thị xã Sơn Tây Hà Nội

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế Xã hội HĐND thị xã Sơn Tây

Tôi đã có vợ, 01 cháu gái và đang ở cùng cha mẹ nguyên là cán bộ nhà nước hiện đã nghỉ hưu.

Kính thưa hội nghị

Được sự giới thiệu của Thường trực HĐND thị xã, tôi rất vinh dự và phần khởi được tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã tại đơn vị bầu cử số 2 là

phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. Như chúng ta đã biết HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Bản thân tôi cũng đã là đại biểu HĐND và tham gia các hoạt động của HĐND nhiệm kỳ trước nên tôi hiểu nhiệm vụ của người đại biểu HĐND chính là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Bởi vậy, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cử tri và Nhân dân phường chúng ta để nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm người Đại biểu của dân thị xã trong nhiệm kỳ tới, tôi sẽ có cơ hội và điều kiện để đóng góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 2 phường nói riêng cũng như toàn thị xã nói chung; tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Trước tiên, tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thị xã. Ở cương vị hiện tại, tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác như Thẩm tra và tham mưu để HĐND quyết định các nội dung về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; quyết định các dự án đầu tư công; quyết định các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị; quyết định các nội dung về ngân sách nhà nước thị xã và các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội nói chung trên địa bàn

Thứ hai, Tôi sẽ cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thị xã; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc với cử tri, tiếp dân theo lịch phân công, định kỳ tiếp xúc cử tri nơi công tác, khu dân cư, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri với HĐND thị xã; tích cực tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng, tác dụng, hiệu quả trong hoạt động của HĐND

Thứ ba, tích cực thực hiện giám sát đối với các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh tế

xã hội; tổ chức các cuộc giám sát; khảo sát các đề án, dự án ngân sách nhà nước thông qua HĐND và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trên địa bàn

Thứ tư, đối với địa bàn nơi ứng cử và mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử, tôi luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Kính thưa hội nghị

Được tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã trong nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được các đồng chí, được nhân dân và cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu.

Vì vậy, rất mong được toàn thể cử tri dự hội nghị hôm nay cũng như toàn thể cử tri trên địa bàn Phường Ngô Quyền, Phường Phú Thịnh quan tâm ủng hộ cho tôi và các ứng cử viên khác cùng khu vực.

Kính thưa hội nghị, trên đây tôi vừa trình bày xong nội dung chương trình hành động của mình; xin được cảm ơn các đồng chí, nhân dân và cử tri đã sắp xếp công việc và dành thời gian tới tham dự hội nghị và chú ý lắng nghe

Cuối cùng một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo phường, các cụ, các ông các bà và toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công

Xin trân trọng cảm ơn

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ

Sinh ngày: 25/7/1974

Quê quán: Xuân Đình, Phúc Thọ, Hà Nội

Thường trú: Số nhà 161 đường 32 – Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh.

Ứng cử: Đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 02 (Gồm phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh). Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được UBMTTQ phân bổ giới thiệu tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND thị xã, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri.

Kính thưa cử tri!

Phường Phú Thịnh được thành lập theo Nghị định số 66/2000/NĐ-CP, ngày 09/11/2000 của Chính phủ về việc: “Điều chỉnh địa giới hành chính xã Viên Sơn để thành lập phường Phú Thịnh và mở rộng phường Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây” với tổng diện tích đất tự nhiên là 297,95 ha, dân số 2.171 hộ với 8.638 nhân khẩu là cửa ngõ phía tây bắc của thị xã Sơn Tây, phía đông giáp phường Lê Lợi, phía nam giáp phường Ngô Quyền, phía tây giáp phường Trung Hưng, phía bắc giáp xã Đường Lâm và sông Hồng. Phường đang từng bước mở rộng phát triển đô thị, có điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi phát triển kinh tế. Do có vị trí địa lý giáp ranh với các phường nội thị nên phường có sự phát triển của một đô thị mới, phường có Quốc lộ 32 chạy qua, có Cụm điểm Công nghiệp Phú Thịnh có diện tích 8,5 ha với 16 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, có sông Hồng và sông Tích chảy qua với chiều dài trên 2km nên việc phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh, dịch vụ và giao thương phát triển kinh tế, xã hội rất thuận lợi

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và

pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thị xã. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, Trên cương vị Chủ tịch UBND phường, với trách nhiệm của mình, trước hết chúng tôi sẽ thường xuyên nắm bắt những băn khoăn, trăn trở của nhân dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách để báo cáo với Thị ủy, HĐND – UBND thị xã chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của nhân dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, Là người đứng đầu UBND phường, lại là người dân của phường Phú Thịnh tôi luôn thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của nhân dân phường Phú Thịnh. Luôn suy nghĩ làm gì, làm như thế nào để góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người nông dân?

- Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành, nhất là các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật mới có hiệu lực năm 2021. Chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo, hướng các tôn giáo đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển CN -

TTCN trên địa bàn. Phân đấu giá trị kinh tế Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng đạt 305,2 tỷ đồng, tăng 17%. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện để các hộ mở rộng kinh doanh. Quản lý các hoạt động kinh doanh đúng pháp luật và thực hiện nghĩa vụ của các hộ kinh doanh. Đẩy mạnh phát triển nghề truyền thống của địa phương, quan tâm việc nâng cao chất lượng và giới thiệu, quảng bá sản phẩm bán lẻ Phú Nhi. Phân đấu giá trị Thương mại - Dịch vụ đạt 573,8 tỷ, tăng 17%. Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện thu ngân sách, chủ động khai thác các nguồn thu. Tập trung thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các loại phí, lệ phí. Tiếp tục rà soát và xét cấp giấy CNQSD đất ở, đình chính GCNQSD nông nghiệp cho nhân dân. Đề nghị thị xã cấp đất di dân. Phối hợp tiếp tục khảo sát lập dự án khu Văn hoá - Thể thao, một số vườn hoa, cây xanh. Duy trì và thực hiện tốt công tác giám sát trong xây dựng. Tiếp tục thực hiện “*Năm kỷ cương hành chính*” và “*Năm trật tự văn minh đô thị*”, tăng cường quản lý trật tự đô thị, lòng đường, lề đường, vỉa hè. Kiểm tra, xử lý những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh chung chuyển cát, sỏi. Tiếp tục đề nghị Quy hoạch bến bãi chung chuyển vật liệu xây dựng theo quyết định 59/QĐ-UBND thị xã Sơn Tây tại khu Hồng Hậu-Yên Thịnh.

- Đối với địa bàn nơi ứng cử: Tôi sẽ giành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND thị xã, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương và trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thứ 4, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là người con quê hương, tôi luôn nghĩ về quê hương, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình.

Trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình và chú ý lắng nghe của cử tri và cảm ơn sự giúp đỡ của MTTQ, UBND phường, các cơ quan, ban ngành đoàn thể của địa phương đã tổ chức cuộc tiếp xúc gặp gỡ này.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Người ứng cử: Nguyễn Văn Long

Đơn vị công tác: UBND phường Ngô Quyền

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri.

Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố, thị xã về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử 02 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri.

Vừa qua được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 02 ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn tây nhiệm kỳ 2021-2026. Để các cử tri nắm được rõ hơn, thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên và tiến hành bầu cử, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Tôi là Nguyễn Văn Long sinh ngày 07 tháng 03 năm 1992. Nơi ở hiện nay số nhà 36 Cẩm An Ngô Quyền - Sơn tây - Hà Nội. Đã trải qua các chức vụ công tác: Từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2019 là chỉ huy phó Ban CHQS phường Ngô Quyền, Từ tháng 11/2019 đến nay là Chỉ huy trưởng ban CHQS phường Ngô Quyền. Từ năm 2014 đến năm 2017 là học viên trường sĩ quan lục quân 1.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Kính thưa quý vị cử tri và nhân dân.

Là một cán bộ được rèn luyện và trưởng thành trong các phong trào hoạt động của địa phương và quân đội . tôi luôn xác định, cho dù trúng cử hay không trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cũng luôn luôn cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, xem đó là trách nhiệm của một người cán bộ và nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với địa phương. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách của một người đang trực tiếp làm công tác quân sự địa phương, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên lĩnh vực như: công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Triển khai, thực hiện tốt vai trò của người cán bộ cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác quốc phòng quân sự địa phương. trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

3. Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu, vận động gia đình và nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật của Đảng - Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội để địa phương ngày càng phát triển.

Trên đây là những nội dung cơ bản chương trình hành động của tôi, nếu tôi vinh dự được trúng cử làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị cử tri và nhân dân đã lắng nghe.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân tổ dân phố lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công....

Người viết

Nguyễn Văn Long

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ HĐND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Tại hội nghị cử tri phường Ngô Quyền và Phú Thịnh)

Họ và tên: Vũ Tiến Quang

Chức vụ, đơn vị: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền, Sơn Tây.

Kính thưa các đồng chí đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể và cử tri phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh

Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cử tri .

Kính thưa toàn thể hội nghị.

Tôi rất vinh dự được có mặt trong hội nghị ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới toàn thể hội nghị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe hạnh phúc, thành đạt và qua đây cho phép tôi xin gửi đến các vị đại diện cử tri nhân dân phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trước hết tôi xin được tự giới thiệu Tên tôi là Vũ Tiến Quang - sinh 22/9/1970.

Chức vụ hiện nay phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Ngô Quyền, là đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính thưa toàn thể hội nghị, từ sau khi tốt nghiệp PTTH đầu năm 1994 Tôi được về tham gia công tác tại phường Ngô Quyền . Trong suốt thời gian tham gia công tác, Tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, của các cấp ủy Đảng, CQ, MT và các đoàn thể trong đó có sự ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân phường Ngô Quyền đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay và hôm nay Tôi lại vinh dự được BCH Đảng bộ, cán bộ và cử tri phường Ngô Quyền đồng thuận tín nhiệm, giới thiệu Tôi tiếp tục tham gia ứng cử là đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương vững mạnh về mọi mặt.

Kính thưa các vị cử tri, phường Ngô Quyền là phường trung tâm của thị xã, có vị trí, địa lý hết sức quan trọng về nhiều mặt đối với sự phát triển chung của thị xã Sơn Tây. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành quản lý của chính quyền, sự phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân và cán bộ phường Ngô Quyền trong việc thực hiện và phát huy mọi tiềm năng thế mạnh để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng về mọi mặt nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân. Cơ sở hạ tầng luôn được đầu tư nhằm tạo những điều kiện tốt nhất phục vụ cho sự phát triển toàn diện của địa phương gắn với các phòng trào thi đua sôi nổi và đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Với nhận thức vai trò của người đại biểu HĐND, có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND, tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân, bản thân luôn gương mẫu chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, có trách nhiệm trong việc quản lý Nhà nước ở địa phương. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Trong nhiệm kỳ 2016 -2021 tôi cùng các đại biểu trong tổ đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu HĐND .Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND thị xã và các kỳ họp ở địa phương ,phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp qua đó đã kịp thời phản ánh các đề nghị kiến nghị của cử tri với HĐND thị xã xem xét giải quyết

Kính thưa hội nghị.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội (khóa XIV) về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Như vậy, cấp chính quyền phường chuyển mô hình hoạt động sang giai đoạn mới đó là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, chịu sự lãnh đạo và hướng dẫn trực tiếp của UBND thị xã, sự phối hợp với các phòng chức năng của thị xã, bộ máy phải

tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hướng đến tính minh bạch trong hoạt động quản lý của chính quyền, **đảm bảo phát huy quyền làm chủ của người dân**. Trong khi không tổ chức HĐND cấp phường đòi hỏi mỗi vị đại biểu HĐND thị xã nói chung và bản thân tôi với cương vị công tác hiện nay là phó bí thư Đảng uỷ chủ tịch UBND phường . Tôi luôn xác định phải có trách nhiệm trước những vấn đề mà cử tri phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh quan tâm để phản ánh đến các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, bên cạnh đó thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, cùng tập thể BCH Đảng bộ, BTV bàn và ra nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành các chỉ tiêu của cấp trên giao nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, chăm lo đến các vấn đề xã hội, giữ vững an ninh chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra .

Kính thưa toàn thể hội nghị.

Tôi rất mong luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, sự giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện của nhân dân và cán bộ phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh bằng những lá phiếu của cử tri hai phường bầu cho tôi vào ngày 23/5/2021. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây tôi xin hứa:

Cố gắng hết sức mình, đem trí tuệ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao trình độ, đạo đức, bản lĩnh trí tuệ của người đại biểu nhân dân xứng đáng với niềm tin tưởng của nhân dân. Trên cương vị công tác của mình tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân,

Luôn tu dưỡng bản thân, khiêm tốn học hỏi, khắc phục những mặt hạn chế gần dân, sát dân, lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của cử tri, nắm bắt sâu, sát tình hình thực tế của địa phương, làm tốt chức năng giám sát, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phản ánh trung thực những vấn đề mà cử tri phường Ngô Quyền và cử tri phường Phú thịnh quan tâm tại các kỳ họp của HĐND thị xã để bàn bạc, thảo luận và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện.

Nhiệm kỳ tôi dù có tiếp tục tham gia hoạt động của HĐND hay không với trách nhiệm là một người Đảng viên, một công dân bản thân sẽ tiếp tục hoàn thiện mình, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, tích cực tham gia vào các phong trào địa phương và công tác với tinh thần và trách nhiệm cao nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, cùng với đảng bộ và Nhân dân phường

Ngô Quyền phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng các cấp, quyết tâm xây dựng phường Ngô Quyền ngày một giàu đẹp, văn minh.

Qua hội nghị này, tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của toàn thể hội nghị, cảm ơn các đồng chí đại diện đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, cử tri và nhân dân phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh đã tạo điều kiện cho Tôi và các ứng cử viên được gặp gỡ tiếp xúc trong ngày hôm nay.

Cuối cùng xin kính chúc các cụ, các ông, bà cùng toàn thể hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng. Trong khi phát biểu còn có những thiếu sót mà cử tri quan tâm rất mong được hội nghị lượng thứ, mong muốn được cử tri phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh ủng hộ bầu cho tôi.

Xin trân thành cảm ơn./.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri !

Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một trách nhiệm và vinh dự lớn lao của tôi. Sau đây, tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân, gia đình và vị trí công tác :

Tên tôi: Quách Thị Xuân

Ngày sinh: 12/09/1982

Dân tộc: Kinh

Nơi sinh: Xã Cam Thượng – Ba Vì – Hà Nội

Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 05, ngách 30, ngõ Phú Quân, đường Phú Nhi – phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội.

Chức vụ hiện tại: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thị xã. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được tổ chức, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

- Bản thân tôi không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và địa phương nói riêng.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục phối hợp tốt ba môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ .

- Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi tới trường.

- Đề nghị trên cấp trên lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em hộ nghèo, gia đình chính sách, để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn phường phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ viên chức Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước , xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, có chúng cử hay không chúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín

nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình và chú ý lắng nghe của cử tri và cảm ơn sự giúp đỡ của MTTQ, UBND phường, các cơ quan, ban ngành đoàn thể của địa phương đã tổ chức cuộc tiếp xúc gặp gỡ này. Cuối cùng tôi xin chúc các vị đại biểu và bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn!